

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>เรื่องที่ ๑ : พัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ</p>				
๑.๑.๑ โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) ระยะที่ ๑	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- มีข้อมูลสำหรับประมวลผล ในการวัดระยะเวลา การตรวจปล่อยสินค้า - ระยะเวลาใน การตรวจปล่อยสินค้า ที่ลดลงหรือคงที่ในแต่ละปี (๒๕๖๖, ๒๕๖๘, และ ๒๕๗๐)	กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) ดำเนินการศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study : TRS) ได้แก่ (๑) ศึกษาแนวทางการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การศุลกากรโลก ปี ๒๐๑๘ (WCO Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods 2018) (๒) ศึกษารายงาน Time Release Study ของประเทศต่าง ๆ (๓) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และระเบียบวิธีทางสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด เค้าโครงการศึกษาและแผนการดำเนินงาน (๔) ศึกษาภาวะเทียบ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของไทย เพื่อเตรียมวางแผนขั้นตอน การเก็บข้อมูล TRS ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ไม่มี	๐.๔๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สกท.	- มีรูปแบบระบบบริการ ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา และมีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ	สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.) ได้ดำเนินการหาหรือถึงแนวทางการพัฒนาโครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไม่เป็นทางการแล้ว ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๑.๑.๓ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	- จำนวนเงินและจำนวนรายการ ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ผู้ประกอบการที่ชำระ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙	สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.) ดำเนินการ ดังนี้ ๑. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่ยังชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นด้วยแคชเชียร์เช็ค สลข. มีการประสานงานกับ ศทส. เพื่อขอข้อมูลผู้ประกอบการที่ยังชำระค่าภาษีอากรฯ ด้วยแคชเชียร์เช็ค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ อันดับสูงสุด เสนอผู้บริหารกรมศุลกากรทราบ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การชำระค่าภาษีอากรฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป ๒. จัดประชุมผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการหลังจากประกาศกรมฯ เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) มีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>๓. ประสานงานกับธนาคารหรือตัวแทนรับชำระให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และติดตามการขออนุมัติติดตั้งเครื่อง EDC ของธนาคารอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ธนาคารที่ขอเข้าร่วมโครงการการชำระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มเติม คือ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ</p> <p>๓.๒ ตัวแทนรับชำระที่ขอเข้าร่วมโครงการ ราย Lotus's มีการทดสอบระบบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ Lotus's เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	- กรมศุลกากรมีระบบการพิมพ์เอกสารการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ได้ที่สถานประกอบการโดยมีการตรวจรับงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	<p>คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว และดำเนินการจัดทำร่างประกาศฯ แล้วเสร็จ โดยกรมฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ สลข. ได้จัดส่งร่างประกาศกรมฯ ให้ กทม. พิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๑.๑.๕. โครงการจัดทำข้อมูลสำหรับประชาชน (ฉบับทบทวน)	๒.๓๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรและติดประกาศแบบประเมินความพึงพอใจทุกจุดบริการของกรมศุลกากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ดีมาก ในแต่ละปี (๒๕๖๖, ๒๕๖๘, และ ๒๕๗๐)	<p>กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) ดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวางแผนการจัดทำข้อมูลคู่มือประชาชน (ฉบับทบทวน) โดยจัดกลุ่มคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว ๒. กระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน <p>ในเบื้องต้นได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีเจ้าของกระบวนงานในความรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวก่อนในเบื้องต้น ซึ่งได้แจ้งให้ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) ส่วนมาตรฐานเออีโอ (สมอ.) กองสิทธิพิเศษทางภาษีอากร (กสอ.) และ กองตรวจสอบอากร (กตอ.) ดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๔๖ คู่มือ พร้อมทั้งแจ้งให้ ส่วนพิธีการศุลกากร (สพศ.) ทราบตามกำหนดเวลา ซึ่ง สพศ. ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ กมพ. อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดทำข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับทบทวน) ที่เหลือจำนวน ๒๓ คู่มือ โดยการจัดประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือกลางของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนในความรับผิดชอบปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงคู่มือกลาง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน จำนวน ๒๓ คู่มือ รวมทั้งได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ กพร. ที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงคู่มือ ประกอบด้วย การปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตการทบทวนการตรวจสอบสถานประกอบการประกอบกิจการ การให้บริการช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track) การสำรวจความพึงพอใจ พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดทำ Infographic การจัดทำคู่มือกลางฉบับภาคภาษาอังกฤษ และการเตรียมพร้อมรายงานผลการออกใบอนุญาตทางระบบ admin.info.go.th ทั้งนี้ ได้ขอให้ทุกหน่วยงาน ส่งข้อมูลการปรับปรุงคู่มือกลางให้ กมพ. ทราบ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมข้อมูล เสนอผู้บังคับบัญชา และดำเนินการปรับปรุงคู่มือกลางในระบบ admin.info.go.th ต่อไป</p> <p>ปัจจุบัน กมพ. อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนที่ดำเนินการปรับปรุง จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่จัดส่งดังกล่าว โดยหากคู่มือสำหรับประชาชนที่จัดส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กมพ. จะดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้มีการจัดส่งข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน จำนวน ๑๔ คู่มือ และข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กตอ. ซึ่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลใหม่ จำนวน ๑ คู่มือ มายัง กมพ. ในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๑.๑.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการดำเนินการพัฒนาระบบยื่นคำขอยกเลิกสูตรการผลิต ตามมาตรา ๒๙ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)</p>	<p>๒.๓๓ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>ศทส.</p>	<p>- มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และให้บริการแก่หน่วยงาน ภายในศุลกากร และผู้นำเข้า – ผู้ส่งออก ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ดำเนินการศึกษาวเคราะห์กระบวนการทำงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความต้องการต่าง ๆ สำหรับนำไปออกแบบระบบงาน หน้าจอ และ Flow การทำงานของระบบฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหน้าจอ e-Form สำหรับคำขอยกเลิกสูตรการผลิต</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
๑.๒.๑ โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการระหว่างประเทศ ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้าน ศุลกากร สะเดา	- การจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก รถบรรทุก และอุปกรณ์จราจร ได้ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการครบทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน	ด้านศุลกากรสะเดา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ๑๐ วันทำการ และเสนอราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (ประกาศ ครั้งที่ ๒) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล ๑ - ๒ วันทำการ คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ภายในวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๖ นอกจากนี้ จะมีระยะเวลาการอุทธรณ์การประกวดราคา ๗ วันทำการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนาม ในสัญญาและก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๑.๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ของส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๑.๓๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สท.	- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จได้ตามมาตรฐาน ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการ ครบทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน	ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ดำเนินการตามสัญญาวงงานที่ ๑ - ๒ ปรับปรุงผังบริเวณ และปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม รวมถึงการถมดินให้พื้นที่ที่หน้างานมีความสม่ำเสมอ ก่อสร้างงานระบบระบายน้ำ และก่อสร้างงานรั้วและประตูทางเข้าโครงการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม พร้อมสกัดหัวเสาเข็ม ปัญหาและอุปสรรค เกิดความคลาดเคลื่อนในแนวเขตพื้นที่ ข้อเสนอแนะ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขแนวเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง
๑.๒.๓ โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้าน ศุลกากร อรัญ ประเทศ	- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - การควบคุมงานก่อสร้างฯ และสามารถส่งมอบวงงาน ตามสัญญา/แผนกำหนด แล้วเสร็จของงาน - การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ ตามสัญญา/แผนกำหนด แล้วเสร็จของงาน	กรมศุลกากร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางของส่วนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค การก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากกรยกเลิกกับ บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ข้อเสนอแนะ ๑. ด้านศุลกากรอรัญประเทศได้เร่งรัดกระบวนการหลังการยกเลิกสัญญา โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๔ โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒	๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้าน บุคลากร แม่สอด	- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ/ ๔ ระดับ - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ด้านบุคลากรแม่สอด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชุมโครงการก่อสร้าง ด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒ ครั้งที่ ๔๒ (๑๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัด การทำงานและประเมินโครงการ โดยได้ข้อสรุปว่า ผู้รับจ้างจะทำงานต่อจนแล้วเสร็จ และจะเห็นผลเป็นรูปธรรม ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. ด่านฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิบังคับค่าปรับและสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา ตลอดจนแจ้งสงวนสิทธิบังคับ ค่าปรับและริบหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญาจ้าง และหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอรับเงินล่วงหน้ากับธนาคาร ผู้ค้ำประกันแล้ว</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ประชุมโครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒ ครั้งที่ ๔๓ (๑๒/๒๕๖๕) ณ ด้านบุคลากรแม่สอด เพื่อเร่งรัดการทำงานและประเมินโครงการ โดยได้ข้อสรุปว่า</p> <p>- คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้รับจ้างทำงานต่อให้แล้วเสร็จ และขอให้ด่านฯ นำเสนอต่อกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ทมต ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. ผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และขาดสภาพคล่อง และเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด่านฯ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการทำงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะทำงานต่อจนแล้วเสร็จ โดยจะนำวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามาทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ได้ตรวจพบประเด็นข้อขัดแย้งแบบบูรณาการค่าระดับดินก่อสร้าง และข้อกำหนดของงานถนน และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความขัดแย้งไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม แบบบูรณาการไม่มีระบบระบายน้ำ จากร่องน้ำสาธารณะตามธรรมชาติให้ไหลผ่าน</p> <p>๔. ตรวจพบงานที่ทำไปแล้ว มีความชำรุดเสียหายบางส่วน ท่อระบายน้ำ (Box Culvert) มีความยาว ไม่เพียงพอกับแนวลาดชันของดินถม ซึ่งจะส่งผลให้ดินไหลลงมาปิดปากท่อการระบายน้ำได้ในอนาคต</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้ผู้รับจ้างหาพันธมิตรช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือ เครื่องจักร</p> <p>๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานพร้อมปรับแผนการทำงาน แผนบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อประกอบการประเมินโครงการ และพิจารณาผ่อนปรนตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ</p> <p>๔. เนื่องจากสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้ว (เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาลดค่าปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) และตามหนังสือส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ที่ กค ๐๕๐๑(๕.๓)/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แก่ผู้รับจ้างในเบื้องต้น</p> <p>๕. ด้านฯ ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา การบังคับเรียกเก็บค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญา ตลอดจนการเสนอเป็นผู้ที่งานและการบังคับปรับหลักประกันสัญญาตามกฎหมายความละเอียดตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒(๒๘)/๔๙๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติที่ประชุม เห็นควร “แก้ไขสัญญาจ้าง” เลขที่ คมด. ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยระบุระยะเวลา การคำนวณคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จำนวน ๘๒๗ วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาฉบับปรับปรุงเกิดขึ้นวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายหลังวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับตามอัตราปกติแห่งสัญญาจ้าง และขอให้กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรแม่สอด มีหนังสือพร้อมเอกสารประกอบไปในคราวเดียวกันนำเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ คมด. ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑๘๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ คมด. ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรณีการคำนวณคิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐ (ศูนย์) ดังกล่าว ต่อผู้มีอำนาจสั่งจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑.๕ หนังสือส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ <p>๗. ได้แก้ไขสัญญาจ้างในส่วนของแบบรูปรายการ ค่าระดับดินก่อสร้าง และข้อกำหนดของงานถนน และลานคอนกรีต คสล. ตัดงานบางส่วนที่มีความจำเป็นและลำดับความสำคัญน้อยออก เพื่อนำค่างานมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบ BOX CULVERT</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.๒.๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง</p>	<p>๑ ต่ำกว่า เป้าหมาย</p>	<p>สำนักงาน ศุลกากร มาบตาพุด</p>	<p>- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ/๕ ระดับ - การควบคุมงานก่อสร้างฯ สามารถส่งมอบงวดงาน ตามสัญญา และเป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง - การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กรมศุลกากร มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖/๑๗๓๙๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ โดยท่านรองปลัดฯ มีดำริให้เพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารการขออนุมัติแก้ไขสัญญา</p> <p>๒. กรมศุลกากร มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖/๑๘๒๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของท่านรองปลัดฯ</p> <p>๓. กระทรวงการคลัง โดยรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖/๑๘๒๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ได้ลงนาม ในหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๕. ตามแผนงานก่อสร้างร้อยละ ๙.๒๔ ผลงานก่อสร้างสะสม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๑๑</p> <p>ข้ากว่าแผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๐.๑๓</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>กรณีที่เกิดการร่วมค้า เอเอส ในฐานะผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง ได้นำส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดิน (Boring Test) จำนวน ๗ จุด บริเวณภายในโครงการ ซึ่งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการเจาะสำรวจชั้นดินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยองแล้ว เห็นว่า มีความจำเป็นต้องปรับลดความยาวเสาเข็มตามอาคาร เพื่อความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและประโยชน์ ของทางราชการ ประกอบกับด้วยเหตุที่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ มีความลาดชัน ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือ แจ้งปัญหาดินหลาย อันเนื่องมาจากความลาดชัน จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของ โครงสร้างป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งานอาคาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบปัญหาดินหลายเนื่องมาจากความลาดชันของพื้นที่ ก่อสร้างโครงการฯ แล้ว เห็นว่า เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ</p> <p>ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง กรมศุลกากร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดฯ ในส่วนของแบบรูปการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวและจำนวนเสาเข็ม และงานเพิ่มในส่วนโครงสร้างป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีมติในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๗ อนุมัติผลการเจาะสำรวจดิน (Boring Test) ตามผลการตรวจสอบการเจาะสำรวจชั้นดินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>และในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๓ มีมติรับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดินหลายเนื่องมาจากความลาดชันของพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งานอาคาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และวาระที่ ๕.๔ เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปารายการก่อสร้างในภาคผนวก ๑ และใบแจ้งปริมาณงานและราคาในภาคผนวก ๓ อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดและความยาวเสาเข็ม งานรั้วทึบ งานรั้วโปร่ง แบบก่อสร้างผังบริเวณและถนนภายในโครงการ งานตัดกันดิน คสล. และแก้ไขสัญญาข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงินในงวดงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรมชลประทาน พิจารณาแล้ว เห็นว่า การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานมาตาพุดและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่แก้ว อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง ในส่วนของแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาว และจำนวนเสาเข็ม และงานเพิ่มในส่วนของการก่อสร้างป้องกันการพังทลายของดิน เป็นการแก้ไขสัญญาเพื่อความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งานอาคาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีวิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา ลงนามรับรองการแก้ไขและการแก้ไขสัญญา ดังกล่าว ไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ และมีได้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยื่นตีรับภาระค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๐๙,๔๓๐.๘๐ บาท (สองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยจะไม่เรียกหรือขอคิดเงินค่างานเพิ่มเติมจากกรมชลประทาน และไม่ขอขยายเวลาเพิ่มจากการแก้ไขสัญญา แต่อย่างใด ถือเป็นการแก้ไขสัญญา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อันเป็นเหตุที่สามารถเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้ ตามมาตรา ๙๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ข้อ ๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญา ได้</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมชลประทาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖/๑๗๓๙๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ โดยท่านรองปลัดฯ มีดำริให้เพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารการขออนุมัติแก้ไขสัญญา ๒. กระทรวงการคลัง โดยรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พิจารณานุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานมาตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่แก้ว อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖/๑๘๒๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมชลประทาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานมาตาพุด ได้ลงนาม

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ในหนังสือข้อตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่ น้ำคู อำเภอลาดกระบัง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุมครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ (๑.๑) งวดที่ ๒๒ (๓.๑) และงวดที่ ๔๐ (๔.๑) จำนวน ๓ งวด พร้อมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้า เอเอส ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง พร้อมมอบงานตามรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง สำหรับงานงวดที่ ๑ (๑.๑) งวดที่ ๒๒ (๓.๑) และงวดที่ ๔๐ (๔.๑) จำนวน ๓ งวด ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับงานจ้างงวดที่ ๑ (๑.๑) งวดที่ ๒๒ (๓.๑) และงวดที่ ๔๐ (๔.๑) จำนวน ๓ งวด วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๕,๐๓๒,๓๐๖.๐๓ บาท (ห้าล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทสามสตางค์) หักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๗๕๔,๘๔๕.๙๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔,๒๗๗,๔๖๐.๑๓ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทสิบสามสตางค์)</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร				
๑.๓.๑ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๐.๓๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ครอ.	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/๕ ระดับ - ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อที่ประชุม ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประเด็นทั้งหมด	คณะทำงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (ครอ.) อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ เนื่องจากหัวหน้าคณะทำงานเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน ครอ. ชุดใหม่ ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๑.๓.๒ โครงการความร่วมมือด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการกักกัน (CIQ) ภายใต้แผนงาน IMT-GT	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ศก.๔	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/๕ ระดับ - มีการสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ	สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 (ศก. 4) เข้าร่วมการประชุม THE 1ST CONVERGENCE MEETING BETWEEN WORKING GROUP ON TOURISM, WORKING GROUP ON TRANSPORT CONNECTIVITY AND SUB WORKING GROUP ON CUSTOMS, IMMIGRATION AND QUARANTINE เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๑.๓.๓ โครงการระบบตรวจคัดเลือกลงและประเมินผลประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/๕ ระดับ - มีการเปิดใช้งานระบบตรวจคัดเลือกลงและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) ดำเนินการจัดให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอและทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน ๙ ราย เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบตรวจคัดเลือกลงและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (TAS) เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ กมพ. ได้ศึกษาและปรับปรุงระบบ TAS ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบ TAS ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบงาน ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ๑. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-1๙ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบ/หารือได้ รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง ๒. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางรุ่น ไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบ TAS ๓. ระบบงานมีข้อผิดพลาดที่แสดงโดยระบบ เช่น ช่องกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การสะกดคำผิด เอกสารไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ข้อเสนอแนะ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>๑. ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ สมอ. กมพ. จะเร่งดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบ</p>
๑.๓.๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศาลากลาง	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	<ul style="list-style-type: none"> - มีฐานข้อมูลถาม-ตอบ สำหรับการให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในกรมศาลากลาง - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ 	<p>สำนักงานเลขาธิการกรม (สลข.) ดำเนินการศึกษากระบวนการดำเนินงานในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลการถาม - ตอบ ผ่านระบบ Call Center ๑๖๔ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการศาลากลาง ตลอดจนศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บลงในฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศาลากลาง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๑.๓.๕ โครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมศาลากลาง	๑.๒๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/๕ ระดับ - มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน และประจำ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง - ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานของกรมศาลากลาง - ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 	<p>สำนักงานเลขาธิการกรม (สลข.) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ พร้อมขออนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน สลข. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมศาลากลาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. Social Listening ๒. Line Official Account ของกรมศาลากลาง ๓. ผลิต Banner เพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของกรมศาลากลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้น/ปี <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๑.๓.๖ โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมศาลากลาง เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของกรมศาลากลางไปสู่ประชาชน	๔ เท่ากับ	สลข.	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/๒ ระดับ 	<p>สำนักงานเลขาธิการกรม (สลข.) ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันวิทยาการศาลากลาง พร้อมทั้ง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย		- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	กำหนดแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะดำเนินการ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖ ต่อไป <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี

เรื่องที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าโลก
 แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการงาน กฎระเบียบและมาตรการด้านศุลกากรให้ทันสมัย

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>๒.๑.๑ โครงการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ (การติดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย)</p>	<p>๒ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>สำนักงาน ศุลกากร หนองคาย</p>	<p>- มีผลการศึกษาของโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บ ตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคายของการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้กรมศุลกากรรับทราบ</p>	<p>สำนักงานศุลกากรหนองคาย ติดตามและรับทราบการศึกษาของโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้า เพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะแรก</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๒.๑.๒ โครงการศึกษาและทบทวนกฎ และระเบียบด้านศุลกากร</p>	<p>๑.๖๖ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>กมม.</p>	<p>- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ๕ ระดับ - มีการจัดทำรายงานผลการทบทวนกฎกระทรวงและประกาศกรมศุลกากร (เฉพาะประกาศกรมศุลกากรที่กำหนดให้ประชาชนต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หรือที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือวิธีการต่ออายุใบอนุญาต หรือที่กำหนดเอกสารให้ประชาชนต้องยื่นหรือแสดงในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ) ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕)</p>	<p>กองกฎหมาย (กมม.) ดำเนินการรวบรวมรายชื่อกฎกระทรวงและประกาศกรมศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเตรียมการจัดสัมมนาโครงการทบทวนกฎและระเบียบด้านศุลกากร ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๒.๑.๓ โครงการศึกษา ทบทวน ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร</p>	<p>๒ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>กมพ.</p>	<p>- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ๕ ระดับ - มีรายงานผล</p>	<p>กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) ได้รวบรวมระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ต้องดำเนินการแก้ไข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่</p> <p>(๑) ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยกรปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
			การทบทวนระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร	<p>(Service Counter)</p> <p>(๒) ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่ายลำทางอากาศยาน</p> <p>(๓) ร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวที่นำเข้าและส่งออก โดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)</p> <p>สำหรับร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของมีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล การรับฟังความคิดเห็นเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากร พิจารณาลงนาม</p> <p>ในส่วนของร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่ายลำ ทางอากาศยาน และร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวที่นำเข้าและส่งออก โดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) และปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๒.๑.๔ โครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- มีหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร ที่ชัดเจน ทันสมัย เป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	<p>กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ กสอ. ได้ดำเนินการรวบรวมหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริมมาตรการการใช้สิทธิประโยชน์				
๒.๒.๑ โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives)	๒.๓๓ เท่ากับ	กสอ.	- มีโครงการ “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for	กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) ดำเนินการประชุมเลขานุการฯ คณะทำงาน เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมีการจัดประชุมคณะทำงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย		Tax Incentives) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร - มีการตอบปัญหา ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ	โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการเสวนาฯ เพื่อขออนุมัติการจัดสัมมนาฯ และขออนุมัติเงินงบประมาณ ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๒.๒.๒ โครงการให้คำแนะนำการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่ขอรับ คำแนะนำในการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก มากกว่าร้อยละ ๘๐	กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) ดำเนินการประชุมเสวนาการคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๒.๒.๓ โครงการปรับปรุงมาตรการควบคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไป	๑.๖๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมศุลกากร คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภททั่วไปแล้วเสร็จ - แก้ไขเพิ่มเติมประมวล ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ คลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภททั่วไปแล้วเสร็จ	ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สศค. กสอ.) ดำเนินการจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ปรับปรุงมาตรการควบคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไป นอกจากนี้ กสอ. อยู่ระหว่างกรรวบรวบข้อมูล เพื่อเตรียมร่างประกาศ คำสั่ง และประมวลที่เกี่ยวข้องต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๒.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบปรับคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- มีระบบปรับคำขออนุญาต จัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้ง	กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) ดำเนินการศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ การขออนุญาตจัดตั้งการขอเปิดดำเนินการและการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
			การเปลี่ยนแปลงข้อมูล คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการ ในเขตปลอดอากร ทางอิเล็กทรอนิกส์	ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์				
๒.๓.๑ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศพืชกระท่อม ผ่านระบบ NSW	๒.๕๐ เท่ากับ เป้าหมาย	กบข.	- ระบบการขอ และออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกพืชกระท่อม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงาน - สามารถทดสอบระบบ การขอและออกใบอนุญาต นำเข้าส่งออกพืชกระท่อม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้สำเร็จในส่วนที่กำหนดไว้ ตามแผนงาน	กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ (กบข.) และ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา ระบบในส่วนการขอและออกใบอนุญาต นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับกรมศุลกากร ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบในส่วนของการขอและออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกพืชกระท่อม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๒.๓.๒ โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศ และระหว่างประเทศ	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบข.	- การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ดำเนินการได้สำเร็จ กับประเทศที่มีความพร้อม อย่างน้อย ๒ ประเทศ - การเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ดำเนินการได้สำเร็จ กับประเทศที่มีความพร้อม อย่างน้อย ๑ ประเทศ	กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ (กบข.) ดำเนินการรับรอง โครงสร้างข้อมูลใหม่ ของ e-Phyto Certificate เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการ เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
เรื่องที่ ๓ : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน แนวทางการพัฒนา ๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ				

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๓.๑.๑ โครงการศึกษาระบบตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์เพื่อทดแทนระบบเอกซเรย์ในโครงการระยะที่ ๒ - ๔	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- มีข้อมูล/รายงานผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการดำเนินโครงการระบบตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์เพื่อทดแทนระบบเอกซเรย์ในโครงการระยะที่ ๒ - ๔	ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปช.) อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการศึกษาระบบตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์เพื่อทดแทนระบบเอกซเรย์ในโครงการระยะที่ ๒ - ๔ ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาการควบคุมทางศุลกากร ด้วยการบริหารความเสี่ยง				
๓.๒.๑ โครงการนำร่องการแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงผู้ประกอบการ	๑.๔๐ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- มีโปรไฟล์สำหรับตรวจใบขนสินค้าขาเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจที่คัดเลือกอย่างน้อย ๑ ประเภทธุรกิจ	ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปช.) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๔๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการนำเข้ารวมถึงข้อมูลที่เคยกระทำคามผิดจากฐานข้อมูลระบบงานป้องกันและปราบปราม (๑๔๙) ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๒.๒ โครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร	๓.๓๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- มีรายงานกระบวนการมาตรฐานนำร่องในการระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Standard Procedures of Risk-based Targeting)	ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปช.) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๕๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร นอกจากนี้ ศปช. ได้ดำเนินการประชุมคณะเลขานุการโครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะทำงานฯ อีกครั้งในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๓.๒.๓ โครงการการสกัดกั้นยาเสพติด	๑.๕๘ เท่ากับ	กสป.	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ	กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง วิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายลักลอบส่งออกยาเสพติด เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย			<p>เข้าพบหารือกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อแสวงหาความร่วมมือ สร้างช่องทางการข่าว และแนวทางการประสานการปฏิบัติ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติด จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>กสป. ดำเนินการแผนปฏิบัติการ โดยมีผลการดำเนินงานตรวจค้น/จับกุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฮโรอีน จำนวน ๗,๒๑๐ กรัม มูลค่า ๒๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔,๔๔๐ กรัม มูลค่า ๒,๖๖๔,๐๐๐ บาท - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๕๙ กรัม มูลค่า ๓๓๕,๔๐๐ บาท - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยาอี (Ecstasy) จำนวน ๑๖๓ เม็ด มูลค่า ๙๗,๘๐๐ บาท ยาอี (Ecstasy) จำนวน ๓,๐๑๐ เม็ด มูลค่า ๑,๘๐๖,๐๐๐ บาท ยาอี (Ecstasy) จำนวน ๒,๙๙๐ เม็ด มูลค่า ๑,๗๙๔,๐๐๐ บาท - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน ๕๑๕ กรัม มูลค่า ๓๐๙,๐๐๐ บาท - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฮโรอีน จำนวน ๗๐๐ กรัม มูลค่า ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๒๕ กรัม มูลค่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท เฮโรอีน จำนวน ๑,๙๗๓ กรัม มูลค่า ๕,๙๑๙,๐๐๐ บาท - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖,๐๘๐ กรัม มูลค่า ๓,๖๔๘,๐๐๐ บาท ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๗,๑๔๐ กรัม มูลค่า ๔,๒๘๔,๐๐๐ บาท - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โคคาอิน จำนวน ๑,๓๐๐ กรัม มูลค่า ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ MDMA (Ecstasy) จำนวน ๒,๕๗๕ กรัม มูลค่า ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยาอี (Ecstasy) จำนวน ๒๙๐ เม็ด มูลค่า ๑๗๔,๐๐๐ บาท - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โคคาอิน จำนวน ๗๘๐ กรัม มูลค่า ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยาบ้า จำนวน ๓๘๗,๘๔๐ เม็ด มูลค่า ๑๑,๖๓๕,๒๐๐ บาท - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โคคาอิน จำนวน ๒,๓๑๐ กรัม มูลค่า ๖,๙๓๐,๐๐๐ บาท - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ MDMA (Ecstasy) จำนวน ๕๖.๕ กรัม มูลค่า ๓๓,๙๐๐ บาท โคคาอิน จำนวน ๑.๕ กรัม มูลค่า ๔,๕๐๐ บาท - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖,๐๐๐ กรัม มูลค่า ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๔,๐๔๐ กรัม มูลค่า ๒,๔๒๔,๐๐๐ บาท - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๓๐ กรัม มูลค่า ๓๗๘,๐๐๐ บาท - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โคคาอิน จำนวน ๕๑๕ กรัม มูลค่า ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ยาอี (Ecstasy) จำนวน ๒,๐๐๐ เม็ด มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ผู้ประกอบการ ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือ เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกยาเสพติด ผ่านผู้ประกอบการ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>เสริมสร้างความรับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาการลักลอบส่งออกยาเสพติด ผ่านทางผู้ประกอบการ</p>
๓.๒.๔ โครงการการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	๒ เท่ากับ	กสป.	- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ ๕ ระดับ	กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) ดำเนินการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร ที่มีประกาศใช้มาตรการทางการค้า เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย		<p>- จำนวนครั้งที่ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกัน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินการป้องกันและปราบปราม รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิดโดยใช้ข้อมูลสินค้า สถิติการนำเข้า และสถิติการจับกุม</p> <p>ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กสป. สามารถจับกุมการกระทำความผิดในสินค้ากลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ คดี</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๓.๒.๕ โครงการการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>กสป.</p>	<p>- ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ</p> <p>- มีสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานแผนการดำเนินงานเฉพาะกิจให้ผู้บริหารทราบ จำนวน ๒ ครั้ง</p>	<p>กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร (Fight against Customs Fraud Operation) ด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าบุหรี สุราและน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการของกองสืบสวนและปราบปรามตามโครงการแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมศุลกากร มาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและรูปแบบ/วิธีการกระทำความผิดในเบื้องต้น</p> <p>นอกจากนี้ ส่วนสืบสวนและปราบปราม ๒ ได้จัดประชุมภายใน โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในกองสืบสวนและปราบปราม เฝ้าระวังและเข้มงวดกวดขันในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดรายกลุ่มสินค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการจับกุม/ตรวจยึดสินค้ากลุ่มเป้าหมายให้ส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอกรมฯ</p> <p>ปัจจุบัน กสป. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานเฉพาะกิจและขั้นตอนการดำเนินงาน (Operation Planning and Processes) และตารางแบบรายงานการจับกุม/ตรวจยึดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๓.๒.๖ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง</p>				
<p>๓.๒.๖ (๑) โครงการสกัดกั้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ</p>	<p>๑.๕</p>	<p>กสป.</p>	<p>- ระดับความสำเร็จในการ</p>	<p>กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) ดำเนินการศึกษาระบบบัญชีการค้าควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ทำลายล้างสูง	เท่ากับ เป้าหมาย		ดำเนินโครงการ ๕ ระดับ - มีกรอบสำหรับการจัดทำ แผนการสกัดกั้น เพื่อป้องกันการ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง	<p>อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง และมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ทั้งนี้ การมีระบบควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประเทศไทยมีส่วนในการสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่น ในการดำเนินธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนจากประเทศคู่ค้า อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย มีศักยภาพและโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ กสพ. ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมของที่ใช้ได้สองทางในความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ผ่านกลไกความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดการควบคุม การส่งออกและนำเข้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางในประเทศต่าง ๆ โดยปรากฏในรูปแบบของข้อตกลงและความร่วมมือพหุภาคี ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. Nuclear Suppliers Group (NSG) ๒. Australia Group (AG) ๓. Missile Technology Control Regime (MTCR) ๔. Wassenaar Arrangement (WA) <p>รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและลดอาวุธที่ประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาควิชาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลดและไม่แพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง อันได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประชุมเพื่อกำหนดกรอบของแผนการสกัดกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๓.๒.๖ (๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสด และตราสารทางการเงินข้ามแดน	๑.๕ เท่ากับ	กสพ.	- มีรายงานระดับ ความสำเร็จในการพัฒนา	กองสืบสวนและปราบปราม (กสพ.) ดำเนินการพิจารณาและสรรหาคณะทำงานการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสด และตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย		และปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนตามค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ	กลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน ตามเลขสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๖๓๗๒๘๕ ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร ด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร				
๓.๓.๑ โครงการจัดทำเครือข่ายพันธมิตรข่าวกรองทางศุลกากร (Customs Intelligence Alliance)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปข.	- มีการรวบรวม และ/หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งเตือนข้อมูล ผ่านการประชุม การเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพบปะ และการติดต่อผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm - มีการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จ จากการประสานงานด้านการข่าว	ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) ดำเนินการ ดังนี้ ๑. รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยนแจ้งเตือนข้อมูลผ่านการประชุม ดังนี้ ๑.๑ แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยง โดยมีบันทึกแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ จำนวน ๒ ครั้ง ๑.๒ แจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำความผิดร่วมกับหน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ สสช. โดย สกท. ได้มีการรายงานความคืบหน้ากลับมาถึง ศปข. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่า หน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ สสช. ฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ ๑ สปป.๑ กสป. ได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมการนำเข้า เมล็ดกาแฟที่มีการปลอมแปลงถิ่นกำเนิด เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. การเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ ๒.๑ Operation Thunder ๒๐๒๒ อยู่ระหว่างดำเนินการในระบะหลังตามแผนปฏิบัติการ ๒.๒ Operation Tin Can อยู่ในระบะการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และอยู่ในระบะหลังการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๒.๓ Operation Demeter VIII อยู่ระหว่างดำเนินการในระบะหลังตามแผนปฏิบัติการ ๒.๔ JCO NOAX ดำเนินการขออนุมัติเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ JCO NOAX ๓. จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๓.๑ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ Cargo Targeting System (CTS) เมื่อวันที่ ๓ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดย WCO's Expert ร่วมกับ UKBF เป็นวิทยากร โดยมี Customs Attache จากประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ ๓.๒ พบผู้แทนจาก European Anti - Fraud Office; OLAF เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓.๓ ประชุมร่วมระหว่างผู้แทนจากศุลกากรญี่ปุ่น ผู้แทนจากกองสืบสวนและปราบปราม และ สทว. ศปข. เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓.๔ จัดพบผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ จัดทำรายงาน CIC ALERTS เผยแพร่ลงในระบบอินทราเน็ตกรมศุลกากร ช่วงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ กรณี และแจ้งไปยังต่างประเทศ จำนวน ๔๕ กรณี ๔.๒ จัดส่งข้อมูลทางด้าน Intelligence ตามที่ศุลกากรต่างประเทศร้องขอ โดยดำเนินการตอบข้อมูลให้แก่ ศุลกากรสิงคโปร์ ศุลกากรฮ่องกง ศุลกากรฟิลิปปินส์ ศุลกากรเวียดนาม และศุลกากรนิวซีแลนด์

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>จำนวน ๕ ครั้ง และศุลกากรอาเจตินา จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๔.๓ ดำเนินการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมของศุลกากรต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๔.๔ ศุลกากรต่างประเทศแจ้งเตือนตู้สินค้าที่มีความเสี่ยง จำนวน ๓ ครั้ง และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>

เรื่องที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 แนวทางการพัฒนา ๔.๑ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัตอัตราศุลกากร

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff e-Service)	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กพก.	- มีสรุปปัญหาที่ต้องการปรับปรุง หรือเพิ่มเติมจากระบบสืบค้น คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff e-Service)	กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff e-Service) ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กพก.	- มีสรุปปัญหาที่ต้องการปรับปรุง หรือเพิ่มเติมจาก ระบบพิจารณาปัญหาพิกัด อัตราศุลกากร	กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๔.๑.๓ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักตุนพร้อมพิกัดอัตราศุลกากรปี ๒๐๒๒	๓.๑๐ เท่ากับ เป้าหมาย	กพก.	- มีสรุปการปรับปรุง ฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องกักตุน พร้อมพิกัด อัตราศุลกากร ปี ๒๐๒๒	กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) ดำเนินการศึกษาระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องกักตุน พร้อมพิกัดอัตราศุลกากร ปี ๒๐๒๒ ด้วยการรวบรวมกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องกักตุน พร้อมพิกัดอัตราศุลกากร ปี ๒๐๑๗ ไปเป็นปี ๒๐๒๒ นอกจากนี้ ได้จัดประชุมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำนวนรายการของสินค้าต้องห้าม - ต้องกักตุน ที่ต้องมีการปรับปรุง โดยเริ่มต้นจากฐานข้อมูลวัตถุดิบอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มดำเนินการในบัญชี ๑.๑ และ ๑.๒ ซึ่งเป็นสารควบคุมที่ใช้เฉพาะทางการเกษตร ภายใต้การควบคุมของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลฯ และพิจารณาประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่เกี่ยวข้อง โดยที่แบ่งการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเป็นสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ปัจจุบันมีการพิจารณาสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญชี ๑ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร บัญชี ๒ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง บัญชี ๓ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ บัญชี ๔ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสร็จสิ้นแล้ว ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร				

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Big Data Analytics	๑.๐๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของโครงการ/๕ ระดับ - มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย 	<p>กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. พัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเป้าหมาย ขณะทำงาน มีความเห็นว่า ควรให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารด้านราคาศุลกากรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ผ่านระบบการยื่นเอกสารแนบ (Uploading Supporting Document: USD) ผ่านระบบ NSW และควรรดิงไฟล์ข้อมูล PDF มาเก็บไว้ในระบบกรมศุลกากร เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ e-Import ได้ เพื่อให้มีผลทางกฎหมาย แต่ต้องพิจารณาถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้นำเข้าแนบเข้ามา ทั้งนี้ ศทส. อยู่ระหว่างการพิจารณาหาพื้นที่จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการพัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมเห็นว่า ควรใช้งานผ่านระบบ e-Document ของกรมฯ ซึ่งจะพัฒนาและปรับปรุงระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีความเหมาะสมกว่า เพราะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ e-Import ได้เลย</p> <p>๒. ศึกษาการนำข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ</p> <p>กมพ. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าไว้นำเข้า ๖๐ รายการ และปัจจุบัน กมพ. ได้จัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าไว้นำเข้า เพิ่มเติมอีก ๑๑ รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงพร้อมจัดส่งข้อมูลให้ ศปช. นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมศุลกากรแล้ว</p> <p>๓. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ TCES ให้มีช่องทางกรอกข้อมูลรายละเอียดด้านราคาศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อย</p> <p>อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ TCES ให้มีช่องทางกรอกข้อมูลรายละเอียดด้านราคาศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรและการตรวจสอบขณะตรวจปล่อย โดยได้สอบถามทำ/ที่ตรวจปล่อยต่าง ๆ ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ กศก.๑๗๐ และจะทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการสำแดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร จากศุลกากรต่างประเทศผ่านสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์</p> <p>จากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการพัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ศึกษารายละเอียดว่า มีข้อมูลใดบนแบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.๑๗๐) ที่ถูกแสดงอยู่ใน File บนใบขนสินค้าขาเข้าบ้าง และข้อมูลใดที่ยังไม่แสดงในใบขนสินค้า เพื่อที่จะวางแผนปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า หรือพัฒนาระบบควบคุมทางราคาศุลกากร (Customs Valuation Control) ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรด้วยการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย PCA				

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๓.๑ โครงการรับชำระภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)	๑.๒๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กตอ.	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า ๘๐ เปอร์เซนต์ มีความพึงพอใจ - จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ๓๐๐ ราย (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 	<p>กองตรวจสอบอากร (กตอ.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๕๒ ราย โดยยอดจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๑๒,๖๖๘,๘๑๙.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>กตอ. เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ ทำให้ผู้ประกอบการที่สุจริตและตรวจพบเองว่าเสียค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการดำเนินกิจการอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากพื้นที่ กทม. ย่อมไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อเพื่อดำเนินการชำระค่าอากร และค่าภาษีอื่น ๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>พัฒนาระบบการเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voluntarily Pay Tax) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระค่าภาษีอากรเพิ่มให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>

เรื่องที่ ๕ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๕.๑ การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรกรมศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ				
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล	๓.๑๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม 	<p>สถาบันวิทยากรศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (สวศ. กบท.) ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/๖๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากรลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ๒. หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร <p>ปัจจุบัน สวศ. กบท. ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรย่อยภายใต้หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ หลักสูตรระบบรับชำระเงินและจ่ายคืนเงิน (Receipt & Payment System) ๒.๒ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม ระบบงานคดี และระบบของกลาง (กรณีจับกุมสิ่งของ) ๒.๓ หลักสูตรการใช้งานระบบ e-Tax Incentives เพื่อการควบคุมงานสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ๒.๔ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (การจับกุมในเขตท่า) ๒.๕ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (ส่วนงานทั่วทั้ง) <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๑.๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๑๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม 	<p>สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (สวศ. กบท.) ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากรลงใน แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development) ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร ๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า ๕. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) <p>ปัจจุบัน สวศ. กบท. ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรย่อยภายใต้หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ หลักสูตรระบบรับชำระเงินและจ่ายเงิน (Receipt & Payment System) ๒.๒ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม ระบบงานคดี และระบบของกลาง (กรณีจับกุมสิ่งของ) ๒.๓ หลักสูตรการใช้งานระบบ e-Tax Incentives เพื่อการควบคุมงานสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ๒.๔ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (การจับกุมในเขตท่า) ๒.๕ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (ส่วนงานทั่วทั้ง) <p>พร้อมกันนี้ สวศ. กบท. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรทั่วไปของกรมศุลกากร บุคลากรระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทักษะ ภาษาอังกฤษด้านการเจรจาต่อรองในการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>๕.๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skill for Customs)</p>	<p>๓.๑๑ เท่ากับ เป้าหมาย</p>	<p>กบท.</p>	<p>- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม</p>	<p>สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล (สวศ. กบท.) ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมศุลกากร ซึ่งรวมถึงการพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและทศวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เป็นต้น ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในระดับองค์กร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) และจัดส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) ทั้งในด้านการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะดิจิทัล (Digital Skill) และทักษะภาษาอังกฤษ ลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑ ๒. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ๓. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) <p>ปัจจุบัน สวศ. กบท. ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรย่อยภายใต้หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรระบบรับชำระเงินและจ่ายคืนเงิน (Receipt & Payment System) ๒. หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม ระบบงานคดี และระบบของกลาง (กรณีจับกุมสิ่งของ) ๓. หลักสูตรการใช้งานระบบ e-Tax Incentives เพื่อการควบคุมงานสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ๔. หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (การจับกุมในเขตท่า) ๕. หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (ส่วนงานทั่วทั้งวง) <p>พร้อมกันนี้ สวศ. กบท. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับอบรม ได้แก่ บุคลากรทั่วไปของกรมศุลกากร บุคลากรระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเจรจาต่อรองในการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี				
๕.๒.๑ โครงการบุคลากรคุณธรรม	๒.๕๐ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ	<p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) ดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมศุลกากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ กค ๐๕๑๗/๑๕๔๑๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร และหนังสือ ส่วนวางแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนที่ ๓๓๑ ที่ กค๐๕๑๗(๒)/๓๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) กรมศุลกากร</p> <p>พร้อมกันนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/๔๘๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการบุคลากรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการในกรมศุลกากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
๕.๒.๒ โครงการ “ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”	๒.๕๐ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/ ๕ ระดับ - รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ	<p>กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำร่างรายละเอียดโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมศุลกากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ กค ๐๕๑๗/๑๕๔๑๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) กรมศุลกากร และหนังสือ ส่วนวางแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนที่ ๓๓๑ ที่ กค๐๕๑๗(๒)/๓๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) กรมศุลกากร</p> <p>นอกจากนี้ กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนโครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานจริยธรรม ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/๔๗๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ทาง Intranet <ul style="list-style-type: none"> เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ ครั้ง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ ครั้ง โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ <p>กลุ่มงานจริยธรรม ได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรกรมศุลกากร โดยนำหลักธรรมที่สำคัญในหัวข้อหลักธรรมนำชีวิต เผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และ Sandee Chatbot เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากรน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้นำหลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ ชราวาสธรรม ๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ได้นำหลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ การรักษาศีล ๕ <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
แนวทางการพัฒนา ๕.๓ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				
๕.๓.๑ โครงการ We Love Customs	๐.๗๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- ระดับความผูกพัน ของบุคลากร กรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	<p>ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล (สสท. กบท.) ดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงานประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วเสร็จ</p> <p>นอกจากนี้ สสท. กบท. อยู่ระหว่างศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อบุคลากร และวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพัน ของกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
แนวทางการพัฒนา ๕.๔ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม/ดิจิทัล				
๕.๔.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๔.๑๖ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ดำเนินการ นวัตกรรม ของ กรมศุลกากร	- มีการรายงาน การดำเนินการตามแนวทาง หรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม	<p>คณะทำงานดำเนินการนวัตกรรมของกรมศุลกากร ดำเนินการเสนอกรมฯ เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากรชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการบริหารราชการของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่ การเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดให้มีการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการบริหารราชการ ของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็น องค์กรนวัตกรรม พร้อมทั้งยกย่องประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการจัดการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ และคำสั่งกรมศุลกากรว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘</p> <p>ทั้งนี้ อธิบดีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว และลงนามในร่างประกาศกรมศุลกากรและร่างคำสั่งกรมศุลกากร รวมจำนวน ๓ ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมศุลกากร เพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ อีกด้วย</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
				<p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี</p>

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ส่วนวางแผนและประเมินผล